



Ai kết thù với Wali của TA thì TA tuyên bố gây chiến với y, Và không có việc làm nào mà người bề tôi của TA thực hiện để đến gần Ta mà TA yêu thích hơn ngoại trừ những gì TA bắt buộc đối với y

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Allah phán: Ai kết thù với Wali của TA thì TA tuyên bố gây chiến với y, Và không có việc làm nào mà người bề tôi của TA thực hiện để đến gần Ta mà TA yêu thích hơn ngoại trừ những gì TA bắt buộc đối với y, và người bề tôi của TA tiếp tục đến gần TA bằng những hành động thờ phượng tự nguyện cho đến khi TA yêu thương y. Và khi TA đã yêu thương y, TA sẽ là thính giác của y khi y nghe, sẽ là đôi mắt của y khi y nhìn, sẽ là tay của y khi y hành động, sẽ là chân của y khi y bước đi; nếu y cầu xin TA chắc chắn Ta sẽ ban cho y, nếu y cầu xin TA phù hộ chắc chắn TA sẽ phù hộ y; và TA không ngần ngại trước bất cứ điều gì mà TA sẽ làm nhưng TA sẽ do dự đối với linh hồn của người có đức tin, vì y ghét cái chết và TA ghét làm phiền y.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari ghi lại]

Nabi ﷺ nói cho biết trong một Hadith Qudsi rằng Allah Tối Cao đã phán: Bất cứ ai làm hại một trong các vị Wali của TA, chọc giận hoặc ghét người Wali đó, TA sẽ thông báo cho kẻ đó và tuyên bố thù địch với Y. Wali là: người có đức tin ngoan đạo và được sự bảo vệ và che chở của Allah. Và tùy theo mức độ đức tin và sự ngoan đạo, người bề tôi sẽ được sự che chở và bảo hộ của Ngài. Không có hành động nào mà người Muslim thực hiện để đến gần Allah được Ngài yêu thích hơn là hành động được Ngài sắc lệnh bắt buộc cho y từ việc chấp hành mệnh lệnh cũng như từ bỏ những điều Ngài nghiêm cấm. Và người Muslim vẫn đến gần Thượng Đế của mình bằng những hành động thờ phượng tự nguyện cùng với nghĩa vụ bắt buộc cho đến khi Allah yêu thương y. Khi nào Allah yêu thương y, Ngài sẽ giúp y trong bốn bộ phận cơ thể: Ngài sẽ điều khiển thính giác của y, vì vậy, y sẽ không nghe ngoại trừ những gì Ngài hài lòng. Ngài sẽ điều khiển thị giác của y, vì vậy, y sẽ không nhìn ngoại trừ những gì Ngài hài lòng. Ngài sẽ điều khiển đôi tay của y, vì vậy, tay của y sẽ không làm bất cứ gì ngoại trừ đó là điều Ngài hài lòng. Và Ngài sẽ điều khiển đôi chân của y, vì vậy, chân của y sẽ không bước đi đến bất cứ điều gì ngoại trừ những gì Ngài hài lòng, và chân của y sẽ không đến với bất điều gì ngoài những điều tốt đẹp. Và cùng với những điều này, nếu y cầu xin Allah bất cứ điều gì, Ngài sẽ ban cho y điều đó, và nếu y cầu xin Ngài sự phù hộ chắc chắn Ngài sẽ phù hộ cho y. Ngài sẽ bảo vệ và phù hộ y khỏi những điều y sợ hãi. Sau đó, Allah toàn năng nói: TA không ngần ngại về bất cứ điều gì TA làm nhưng TA ngần ngại lấy đi linh hồn của một bề tôi có đức tin vì lòng thương xót y bởi vì y ghét cái chết vì sự đau đớn mà nó mang lại, và Allah ghét những gì làm người có đức tin đau đớn.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

